



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล. (ผ.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔, ๑๒๖๔

ที่ มท.๐๘๐๑.๒/ว. ๑๓๘

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นข้อสั่งการของ อสส. ในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สล. วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ร.อสส. ทน.ผต. ผชช. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สล.

ตามที่ อสส. ได้มีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ สล. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สล. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สล. นั้น

การประชุมฯ ดังกล่าว มีประเด็นข้อสั่งการสำคัญของ อสส. ที่ให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สล. นำไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจที่เป็นนโยบายเน้นหนักของรัฐบาล (Agenda) และเป็นภารกิจหลักของ สล. (Function) เพื่อนำไปดำเนินการในระดับพื้นที่ (Area) และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สล. ขอเรียนว่าได้สรุปประเด็นข้อสั่งการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกรุณาติดตาม รายงานผลความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าวให้ อสส. ทราบต่อไป

(นายรัฐศาสตร์ ชิตชู)

ล.สล.

สรุปประเด็นข้อสั่งการของ อสส. ในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สส.

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สส.

\*\*\*\*\*

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
กองการเจ้าหน้าที่		
๑.การบริหารงานบุคคล สส.	<p>การสรรหา ร.อสส. แทนตำแหน่งที่ว่าง</p> <p>-ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ อ.ก.พ. กระทรวงจะได้กำหนดจัดประชุมตั้งคณะกรรมการสรรหา ร.อสส. เพื่อดำเนินกระบวนการสรรหาต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กจ. เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหา ร.อสส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	<p>การขออัตรากำลังในระดับชำนาญการพิเศษ</p> <p>-การขออัตรากำลังในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖๒ อัตรา โดยในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ คณะกรรมการกลั่นกรองจะได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กจ. จะได้แจ้งผลให้ผู้บริหาร สส. ทราบเป็นระยะ อีกทั้ง กจ. ได้จัดทำแผนฯ โดยไม่มีการยุบตำแหน่ง</p> <p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-การสอบคัดเลือกในระดับชำนาญการพิเศษ ขอให้ กจ. เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการยุบบางตำแหน่งเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น หรือการจัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังในตำแหน่งดังกล่าว</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	<p>การเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ ๑/๒๕๖๐</p> <p>-ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองลำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ และจะเสนอ อสส. พิจารณาต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-การเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ ๑/๒๕๖๐ ขอให้ กจ. เร่งดำเนินการเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาการดำเนินการมาพอสมควรแล้ว</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	<p>การแต่งตั้งบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ</p> <p>-วันจันทร์ที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจผลงานเพื่อพิจารณาผลงานของผู้ผ่านเสนอผลงาน ซึ่ง กจ. จะได้รายงานผลให้ผู้บริหาร สส. ทราบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-การตรวจผลงานเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของผู้สอบผ่านการคัดเลือก ขอให้ กจ. เร่งดำเนินการ</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	<p>การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาค</p> <p>-การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการในส่วนภูมิภาคใช้ข้อมูลการจัดสรรโดยพิจารณา</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	<p>จำนวนข้าราชการที่มีอยู่ในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม</p> <p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กจ. พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ จำนวนข้าราชการที่มี ,จำนวนข้าราชการที่จะเกษียณ เป็นต้น</p>	

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กองการเจ้าหน้าที่</b>		
๒.การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค	<p>การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>-การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค กจ. และ ก.พ.ร. ได้ประสานการทำงานร่วมกันโดยการจ้างสถาบันการศึกษาโดย ก.พ.ร. เป็นผู้ศึกษา TOR แต่เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การดำเนินการ ขอชะลอการดำเนินการไว้ก่อนทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>ข้อสั่งการ อสถ.</p> <p>-การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ขอให้เร่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ</p>	ดำเนินการโดยเร่งด่วน
<b>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</b>		
๑.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔	<p>ผลการประเมิน</p> <p>-ก.พ.ร. ได้ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรา ๔๔ จากสำนัก/กอง ต่างๆ ในสังกัด สถ. ซึ่งเป็นการประเมินในรอบแรกโดย ก.พ.ร. ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว และผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐาน ส่วนการประเมินรอบที่ ๒ ก.พ.ร. ได้ประสาน สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องรายงานให้ ก.พ.ร. เป็นประจำทุกเดือนเพื่อจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามกำหนดต่อไป</p>	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๒.การจัดทำคู่มือของ อปท. ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>ผลการจัดทำคู่มือ</p> <p>-ก.พ.ร. ร่วมกับ ศส. เปิดระบบให้ อปท. รายงานการจัดทำคู่มือของ อปท. โดยมี อปท. รายงานแล้ว ๗,๘๑๒ แห่ง ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ได้รายงาน ก.พ.ร. จะได้เร่งรัดให้ดำเนินการต่อไป โดยคู่มือที่ อปท. จัดทำมากที่สุดคือคู่มือการบริจาคที่ดินให้ศาลเจ้า ซึ่ง ก.พ.ร. จะได้ตรวจทานข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ อปท. ทบทวนดำเนินการปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสถ.</p> <p>-ขอให้ ก.พ.ร. สรุปผลการดำเนินการและส่งข้อมูลให้ ผต. ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	ดำเนินการโดยเร็ว
๓.องค์กรคุณภาพ	<p>ผลการจัดทำคู่มือ</p> <p>-ก.พ.ร. ได้ประมวลผลข้อมูลในภาพรวมขององค์กรและจัดส่งผลให้สำนัก/กองทราบแล้ว โดยในครึ่งปีงบประมาณหลัง ก.พ.ร. จะมีการติดตามผลตามที่สำนัก/กอง</p>	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
	<p>นำไปปฏิบัติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนัก/กอง นำผลไปปฏิบัติเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสถ.</p> <p>-ขอให้ ก.พ.ร. เสนอโครงการที่สอดคล้องกับองค์กรคุณภาพโดยพิจารณาว่า สถ. ควรดำเนินการอย่างไร</p>	

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กองคลัง</b>		
๑.โรงอาหาร สท. “ครัวท้องถิ่น”	<p>การเปิดให้บริการ “ครัวท้องถิ่น”</p> <p>-ครัวท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ โดยมีร้านค้าให้บริการจำนวน ๙ ร้าน ซึ่งในเดือน ก.ค. ๖๐ จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก ๔ ร้าน</p> <p>ข้อสั่งการ อสท.</p> <p>-ขอให้ กค. เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้รัดกุม โดยพิจารณาร้านค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายให้มีความหลากหลาย ราคาถูก สะอาด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร สท.</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
๒.การจัดซื้อ รถยนต์ตู้ราชการ	<p>การส่งมอบรถยนต์ตู้ราชการ</p> <p>-กค. ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ตู้ราชการ ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๐ ได้จัดส่งมอบให้กับ สทจ. กาญจนบุรี ,นครสวรรค์ ,พัทลุง ,อุดรธานี ,เลย และ สบ.พด.</p> <p>ข้อสั่งการ อสท.</p> <p>-ขอให้ กค. พิจารณาการจัดส่งรถยนต์ตู้ราชการให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้ปฏิบัติราชการ</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
๓.การจัดซื้อ รถตรวจการ	<p>การจัดซื้อรถตรวจการ</p> <p>-กค. ได้ดำเนินการเปิดให้บุคคลภายนอกเสนอราคาในการจัดซื้อรถตรวจการ จำนวน ๓๕ คัน ซึ่งในขณะนี้ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กค. จะได้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการ อสท.</p> <p>-ขอให้ กค. เร่งดำเนินการจัดซื้อรถตรวจการจำนวน ๓๕ คัน เพื่อจัดสรรให้กับ สทจ. ต่อไป โดยดำเนินการให้รัดกุม ถูกต้อง</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
๔.การสอบ ข้าราชการและ พนักงานส่วน ท้องถิ่น	<p>การยื่นเสนอเพื่อดำเนินการจัดสอบแข่งขัน</p> <p>-วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ จะทราบว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่ยื่นเสนอเพื่อดำเนินการจัดสอบแข่งขัน และในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ จะทราบว่าหน่วยงานใดจะได้เป็นผู้จัดสอบแข่งขันในครั้งนี</p> <p>ข้อสั่งการ อสท.</p> <p>-ขอให้ กค. ดำเนินการอย่างรัดกุม ถูกต้องตามระเบียบ และประสาน สบ.พด. ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
<b>กลุ่มตรวจสอบภายใน</b>		
๑.แผนการ ตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๐	<p>ผลการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐</p> <p>-ผลการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ ก.ต.ภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
๒.การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	ตลอดระยะเวลา
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๐	<p>-ก.ต.ภ. ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับ สป.มท. ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p>	การปฏิบัติงาน

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กลุ่มตรวจสอบภายใน</b>		
๓.การติดตาม ตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๐	ผลการติดตามตามข้อเสนอแนะ -การดำเนินการติดตามตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี ๒๕๕๙ ซึ่งต้อง ดำเนินการตามที่ สด. เข้าโครงการองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง ก.ต.ภ. จะติดตามให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
๔.การประกัน คุณภาพ	ผลการดำเนินการ -ปี ๒๕๖๑ ก.ต.ภ. จะเข้าประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ รอบ ๒ โดยประเมินจากผลการดำเนินการในปี ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์จำนวน ๑๖ ประเด็น	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>กลุ่มประสานการตรวจราชการ</b>		
๑.งานที่ได้รับ มอบหมาย	โครงการคัดเลือก สดจ. ดีเด่น และ ทดอ. ดีเด่น -การประกวด สดจ. ดีเด่น เนื่องจากการดำเนินการในปีแรก กปต. ได้แต่งตั้ง คณะทำงานที่มีตัวแทนจากสำนัก/กอง ต่างๆ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดในการประเมิน ซึ่งตัวชี้วัดมาจากภารกิจของแต่ละสำนัก/กอง -การประกวด ทดอ. ดีเด่น ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินเดิม คือ คัดเลือกเป็น ระดับเขต ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการทั้งสองโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
	โครงการตลาดสด อปท. ดีมีมาตรฐาน -กปต. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ กำหนดประชุมคณะทำงานต่อไป	ดำเนินการ โดยเร่งด่วน
	การสรุปผลจากการระดมความคิดเห็น “อปท. อยากให้เป็น” -จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร สด. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ผต. ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลจากการแสดง ความคิดเห็น และผลจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ผต. ทุกเขต ได้พบข้อบกพร่อง และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ผต. จะได้เร่งดำเนินการสรุปผลเสนอ อสส. เพื่อพิจารณาต่อไป ข้อสั่งการ อสส. -ขอให้ ผต. รวบรวมและสรุปผลข้อบกพร่องและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อจะ ได้นำข้อขัดข้องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ต่อไป	ภายใน สองสัปดาห์
๒.งานตรวจ ติดตามการ ปฏิบัติราชการ	การลงพื้นที่ตรวจราชการของ ผต. -ผต. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของ สด. (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) ซึ่งได้พบข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ สดจ. และ สดอ. อาทิ โครงการยวทูตท้องถิ่น ,โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ซึ่งมีข้อเสนอว่าควรนำครู พี่เลี้ยงเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็น ประโยชน์ หรือการดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการขยะ พบปัญหาว่าหลายจังหวัด ยังสับสนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ข้อสั่งการ อสส. -ขอให้ ผต. รวบรวมและสรุปผลการตรวจราชการนำเสนอต่อที่ประชุม สด. เป็นประจำทุกเดือน	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
	ข้อสั่งการ อสส. -ขอให้ ผต. รวบรวมและสรุปผลการตรวจราชการนำเสนอต่อที่ประชุม สด. เป็นประจำทุกเดือน	

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น</b>		
๑.การดำเนินการ ตรากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ สส. ตาม ธรณ ๒๕๖๐	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กม. ศึกษารายละเอียด ธรณ. ๒๕๖๐ ว่ามีประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับ สส. และ อปท. ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ธรณ. และเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ เรื่องรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ,การเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นต้น</p>	<p>ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน</p>
๒. การสะสาง เรื่องที่ค้าง ดำเนินการ	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>ขอให้ กม. สะสางเรื่องที่ค้างทั้งทางคดี ทางวินัย การตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้มีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งตาม มาตรา ๔๔ และให้พิจารณาว่าเหตุใดที่ทำให้กระบวนการดำเนินการดังกล่าวล่าช้า</p>	<p>ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน</p>
<b>กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น</b>		
๑.การตรวจสอบ ระบบการเงิน บัญชีท้องถิ่น	<p>ผลการตรวจสอบตามภารกิจอำนาจหน้าที่</p> <p>-ตบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ๓๖ จังหวัด ๔๑๗ หน่วย คงเหลืออีก ๑๔ จังหวัด ๒๐๓ หน่วย ซึ่งได้ตรวจเรื่องการปฏิบัติด้านการเงินการคลังและได้มีข้อเสนอในการปฏิบัติ เช่นเรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีที่พบว่า อปท. ได้จ้างให้บริษัทดำเนินการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีซึ่งไม่ใช่โปรแกรมของ สส. จึงมีข้อเสนอว่าถ้าได้มีการจ้างบริษัทจัดทำโปรแกรมขอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมของ สส. หรือเรื่องการจัดทำสถานะทางการเงินการคลังของ อปท. ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ผลการตรวจสอบตามนโยบาย</p> <p>-มท. ได้จัดทำโครงการ “มหาดไทย ใส่สะอาด” โดยมอบหมายให้ สส. ร่วมคณะตรวจสอบในส่วนของงบประมาณที่ อปท. ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ปัญหาที่พบคือ ในช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจอยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง และใบจัดสรรงบประมาณ จัดสรรล่าช้า และชื่อในโครงการที่ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับโครงการที่ อปท. ดำเนินการ</p>	<p>ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน</p>
<b>กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น</b>		
๑.แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กศ. เร่งทบทวนและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นโดยหาจุดเน้นและจุดเด่นของการศึกษาท้องถิ่นโดยยึดโยงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกับหลักสูตรการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการ โดยเร่งด่วน</p>
๒.การจัด มหกรรมการศึกษา ปี ๒๕๖๐	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กศ. จัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษา ปี ๒๕๖๐ โดยรายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ</p>	<p>ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน</p>
๓.การจัด	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p>	<p>ตลอดระยะเวลา</p>
การศึกษาท้องถิ่น ภายใต้ต้นนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี	<p>-ขอให้ กศ. จัดทำแผนและศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ว่าจะมีผลกระทบต่อโรงเรียนในสังกัด อปท. หรือไม่อย่างไร สส. จะมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร และ สสจ. จะมีบทบาทในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร</p>	<p>การปฏิบัติงาน</p>

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น</b>		
๔.โรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น และยุวทูต ท้องถิ่น ด้านคอร์ปชั่น	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กศ. ดำเนินการและขยายผลการดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียง ท้องถิ่นและโครงการยุวทูตท้องถิ่นด้านคอร์ปชั่น โดยรวบรวมและสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินการเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาคต่อไป และมอบหมาย ผด. นำประเด็น ดังกล่าวประกอบการตรวจราชการ</p>	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
๕.เรื่องอื่น	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>-ขอให้ กศ. ดำเนินการและรายงานเรื่องปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ (กรณีของเทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี) และเรื่องการจัดงานลูกเสือ ๔ ภาค , การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น</p>	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น</b>		
๑.การติดตาม การดำเนินการ ตามนโยบาย	<p>ข้อสั่งการ อสส.</p> <p>ขอให้ กพส. รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑ โครงการ “น้ำคือชีวิต” ศาสตร์พระราชานำสู่แปลงเกษตรผสมผสานพระราชัฐ ขอให้เร่งดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะ</p> <p>๒ การรายงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ ขอให้ กพส. ติดตามการรายงาน ทุกเดือนและแจ้ง สดจ. ให้รายงานผลต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓ การประกวดจังหวัดสะอาด อำเภอสะอาด ตำบลสะอาด ในเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณให้หารือกับ กยผ.</p> <p>๔ การจัดทำคู่มือการดำเนินการ (e - book) ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อ สดจ. นำคู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติ</p> <p>๕ การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ ขอให้พิจารณาให้เหมาะสม</p> <p>๖ การดำเนินการเรื่องพิษสุนัขบ้า ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗ การสำรวจข้อมูลตลาดของ อปท. ขอให้เร่งดำเนินการให้ สดจ. รายงานข้อมูลให้ ครบถ้วนเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเรื่องมาตรฐานตลาดสด อปท.</p> <p>๘ การจัดทำแผนรื้อน้ำประปาสะอาด ของ อปท. ขอให้เร่งดำเนินการหาวิธีการว่า จะดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้น้ำประปาของ อปท. มีความสะอาดเป็นไปตาม มาตรฐาน</p> <p>๙ การสำรวจข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๑๐ การดำเนินการด้านความมือกับสภาวิศวกรรมสถาน เพื่อจัดทำหลักสูตร เพื่อพัฒนานายช่างโยธา อปท. ให้มีความรู้ความสามารถในการลงนามในแบบคำขอ ก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของตน</p> <p>๑๑ การลงพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ขอให้ดำเนินการอย่าง รอบคอบและสรุปปัญหาอุปสรรคจากการลงพื้นที่ประเมินฯ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง ตัวชี้วัดต่อไป</p>	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
	<p>๑๒ เรื่องการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. ขอให้ติดตามผลเป็นระยะ</p>	

ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>กองยุทธศาสตร์และแผนงาน</b>		
<b>๑.การบริหารงบประมาณ</b>	<b>ข้อสั่งการ อสถ.</b> งบประมาณเหลือจ่าย -ขอให้ กยผ. ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง และ สดจ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสและหามาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการส่งคืนงบประมาณ <b>พ.ร.บ. โอนงบประมาณ</b> -ขอให้ กยผ. เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก/กอง และ สดจ. ที่อาจจะถูกโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น</b>		
<b>๑.การดำเนินการด้านสารสนเทศ</b>	<b>ผลการดำเนินการ</b> -ศส. ได้ดำเนินการจัดทำการเชื่อมโยงข้อมูลชุมชน (TCNAP) กับข้อมูล สด. เช่น ข้อมูล LSEP และข้อมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) ร่วมกับ สสส. ซึ่ง ศส. อยู่ระหว่างการดำเนินการ -ศส. ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ.-สด. ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าได้จะพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น</b>		
<b>๑.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น</b>	<b>ข้อสั่งการ อสถ.</b> ขอให้ สน.บถ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑ การดำเนินการเปิดสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนดและวางแผนการออกข้อสอบให้รัดกุมทั้ง ๘๕ สายงานที่จะเปิดสอบแข่งขัน ๒ ขอให้ สน.บถ. รวบรวมประเด็นปัญหาในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจากจังหวัดเพื่อเป็นกรณีศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป เช่นกรณีของจังหวัดมหาสารคาม	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น</b>		
<b>๑.การดำเนินการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่น</b>	<b>ข้อสั่งการ อสถ.</b> ขอให้ สน.คท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑ ติดตามการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่น ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (กฎกระทรวง , ประกาศกระทรวง , ระเบียบกระทรวง) เพื่อให้การดำเนินการด้านการคลังท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรากฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๗ ฉบับ ๒ การดำเนินการตรากฎหมายเพื่อให้ อปท. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
	ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ อาทิ ระเบียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการใน อปท. , ระเบียบเครื่องแต่งกาย เป็นต้น ๓ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ขอให้ สน.คท. เร่งดำเนินการออกระเบียบรองรับการดำเนินการดังกล่าว ๔ การจัดทำ MOU ร่วมกับกรมที่ดินในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX) ขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีของ อปท. มีประสิทธิภาพ	



ประเด็น	ความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน	กำหนดแล้วเสร็จ
<b>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สก.</b>		
๑.โครงการ ประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ITA)	ข้อสั่งการ อสจ. -ขอให้ ศปท.สก. ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรัดกุม เช่นการจัดทำ TOR การจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น และติดตามการดำเนินการของ สกจ. เป็นระยะและ รายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน
<b>สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</b>		
๑.การพัฒนา หลักสูตรท้องถิ่น	ข้อสั่งการ อสจ. ขอให้ สบ.พถ. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบโดยพิจารณาหลักสูตรใดควร ปรับปรุงให้เหมาะสมหรือควรยกเลิกในกรณีไม่มีความจำเป็น	ตลอดระยะเวลา การปฏิบัติงาน

สรุปประเด็นโดย : นายธนาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม สก.